

การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน

เหตุที่ยื่นขอผ่อนผัน	เอกสารที่ต้องนำส่ง	สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
<p>5. มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ</p> <p>หลักเกณฑ์ : ต้องเป็นผู้มีรายได้คงเหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ แล้วเหลือไม่เกิน 8,008 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ ให้คิดในอัตรารายละ 2,500 บาท ต่อเดือน</p> <p>กรณีป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการทำงานได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โรคมะเร็งระยะสุดท้าย 2) โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 3) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 4) โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 5) โรคไวรัสตับอักเสบบีรุนแรง 6) โรคหลอดเลือดสมองแตกและอุดตัน 7) โรคตับวายระยะสุดท้าย 	<ol style="list-style-type: none"> 1) แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ./กรอ. 202/62) 2) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ต่อบุคคลที่ต้องดูแล <ol style="list-style-type: none"> 2.1) กรณีบิดาและ/หรือมารดา ได้แก่ สำเนาสูติบัตรของผู้กู้ยืมเงินที่ระบุชื่อนามสกุลของบิดาและ/หรือมารดาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง 2.2) กรณีคู่สมรส ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรสซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง 2.3) กรณีผู้สืบสันดาน ได้แก่ สำเนาสูติบัตรของผู้สืบสันดานกรณีที่เป็นบิดามารดาจดทะเบียนสมรส หรือสำเนาหนังสือการรับรองบุตรกรณีที่เป็นบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง 3) หลักฐานแสดงเงื่อนไขของบุคคลในครอบครัวที่จะได้รับการพิจารณาผ่อนผัน <ol style="list-style-type: none"> 3.1) กรณีชราภาพ ต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งแสดงว่ามีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และได้ลงนามรับรองว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติให้ได้รับสิทธิในการผ่อนผันแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจะต้องทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาผู้กู้ยืมเงินกับกองทุนต่อไป 2) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาผู้กู้ยืมเงิน จะต้องมียอดชื่อผู้ค้ำประกันทุกรายให้ความยินยอมให้ผ่อนผัน 3) ผู้กู้ยืมเงินยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่ได้รับการผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มูลหนี้รวมคงเหลือไม่เกิน 1 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี - มูลหนี้รวมคงเหลือเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี - มูลหนี้รวมคงเหลือเกิน 2 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 2.5 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4) ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เป็นรายเดือน โดยกองทุนจะนำยอดหนี้ที่คงเหลือ ได้แก่ เงินต้นและดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันมาคำนวณใหม่เฉลี่ยให้ชำระในแต่ละเดือนเท่าๆ กัน และให้ผู้กู้ยืมเงินชำระตามจำนวนที่กำหนดภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 5) หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงในเดือนใดเดือนหนึ่ง ให้การขยายระยะเวลานั้นเป็นอันสิ้นสุด ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตาม

<p>หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพป่วย หรือพิการ สามารถดูแลได้ตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาค่าความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรุนแรงกรณีเป็นผู้ประสพภัยพิบัติหรือการเป็นผู้มีรายได้ลดลง หรือมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพป่วยหรือพิการ เพื่อขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน</p>	<p>3.2) กรณีป่วย ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้กู้ยืมเงินที่เป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการทำงานได้</p> <p>3.3) กรณีพิการ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการทำงานได้</p> <p>4) หนังสือรับรองความเป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพป่วย หรือพิการของผู้กู้ยืมเงินซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ./กรอ. 203/62)</p> <p>5) สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่ได้ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกรายซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทน โดยผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</p>	<p>สัญญากู้ยืมเงินเดิม และต้องเสียเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราที่กองทุนกำหนด และไม่มีสิทธิยื่นคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนต่อกองทุนกรณีมีรายได้ลดลงหรือมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพป่วย หรือพิการได้อีก</p>
--	--	---